

NDR กู้ 40 ล้านบาท ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน “อีทราน” ร่วมลุยธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า



NDR กู้ 40 ล้านบาท ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน “อีทราน” ร่วมลุยธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อีทราน (ประเทศไทย) จำกัด และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต จึงได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการสั่งซื้ออะไหล่และแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ETRAN ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ETRAN โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุน จำนวน 40,133,100 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สำหรับการเพิ่มทุนของ ETRAN ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ยังมีนักลงทุนรายใหม่อีก 1 รายเข้าร่วมลงทุนด้วย คือ Mr.Marco Low Peng Kiat ซึ่งเป็นนักธุรกิจและไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)

เนื่องจาก ETRAN เป็นบริษัท Start-up และยังไม่มีการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์จึงทำให้ผลการดำเนินงานของ ETRAN มีผลขาดทุน อย่างไรก็ตามหลังจากที่ ETRAN เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้มียอดจองและยอดสั่งซื้อรถยนต์ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร และมีมติอนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มใน ETRAN จำนวน 40,133,100 บาท

2. ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้แก่ นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล จำนวน 9,367,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท

โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งได้ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง 28 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 พฤศจิกายน 2564